



บทที่ 1

บทนำ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการพัฒนาประเทศด้านดังกล่าว นั้น รัฐบาลต้องนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางด้านกำลังคน หรือว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ถ้าหากประชาชนพลเมืองของประเทศเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีทั้งสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี ดังที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า “อนามัย” (Health) ไว้ว่า “Health is a state of physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity” ซึ่งจะ เป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปได้ดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าหากประชาชนมีสุขภาพไม่ดีพอ เพราะมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือมีความเป็นอยู่ทางสังคมไม่ดี หรือแม้กระทั่งการที่วัฒนธรรมต่างชาติไหลบ่าเข้าจากรากจากสังคมตะวันตกที่ไร้พรมแดน ซึ่งก็สามารถถ่ายทอดกันได้จากทางสื่อมวลชนต่าง ๆ นั้นเอง ยิ่งเทคโนโลยีทางการสื่อสารเจริญขึ้นเท่าใด ผลร้ายก็จะเป็นเงาตามตัวเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่สิ่งช่วยบูรณเพศมีมากมายค้ำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอวีซี ดีวีดีพีเอ็มพีลามากอนาจาร และสถานเริงรมย์มีทุกหัวระแหงผุดพรายขึ้นราวดอกเห็ด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นให้ชายหญิงอยากรู้ อยากลอง เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศแบบขาดความรับผิดชอบ ปัญหาสังคมหนีไม่พ้นเรื่องชู้สาว รวมไปถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

สำหรับปัญหาซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากปัญหาทางสภาพสังคม และเศรษฐกิจ คือปัญหาการทำแท้งของสตรีวัยเจริญพันธุ์ อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ การตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กที่เกิดมาไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว เด็กมีปัญหา และผู้เป็นมารดาก็มีปัญหาสังคมและจิตใจด้วย ดังนั้นสตรีผู้ประสบปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหาทางออกด้วยการลักลอบทำแท้ง ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม และยังอาจเกิดอันตรายเนื่องจากอาการแทรกซ้อนได้ ต้องเข้ารับการรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล ทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทั้งของรัฐและตัวผู้ป่วยเอง กล่าวคือ ในระหว่างที่ต้องหยุด

งานเพื่อรักษาตัวนั้น ผู้ป่วยยอมขาดรายได้ไปชั่วระยะหนึ่ง จำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ด้วยทางฝ่ายรัฐนั้น การรักษาผู้ป่วยที่เกิดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำแท้งเป็นการสิ้นเปลืองค่ายา เวชภัณฑ์ และกำลังคนและเวลามาก ถ้าคำนวณออกมาเป็นตัวเงิน การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละรายจะสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท การสูญเสียของผู้ป่วยบางครั้งก็ไม่อาจประเมินค่าได้ เช่น การสูญเสียมดลูกในสตรีโสด การเป็นหมัน การสูญเสียทางด้านจิตใจ ถ้าเสียชีวิตรัฐบาลก็ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปอีกประการหนึ่งด้วย

ในสังคมไทยในปัจจุบัน การทำแท้งไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะอุบัติขึ้น และนับวันสถิติการทำแท้งยิ่งเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีวิธีการที่ทันสมัย รวดเร็ว และเลวร้ายมากขึ้น และในขณะเดียวกัน จำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่มีปัญหาครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้ง ๆ ที่ทุกวันนี้สังคมไทยเรามีภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น คนในสังคมมีการศึกษามากกว่าเดิม แต่จิตใจของคนในสังคมมิได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตรงกันข้ามมีผู้กล่าวกันเสมอว่าจิตใจของมนุษย์เสื่อมลงเรื่อย ๆ มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ขาดความรับผิดชอบ มีผู้กล่าวว่าสื่อมวลชนมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาของสังคมอีกที ทำให้คนเกิดความพลัดพรากทางเพศ ที่ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาตามมา และนำไปสู่การทำแท้งในที่สุด

สถาบันครอบครัวมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรม และแบบอย่างในการดำรงชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัว เด็กผู้หญิงไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักระมัดระวังตัว ประกอบกับสังคมมีกระแสแห่งการช่วยผู้ให้คน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเกิดความสนุกสนาน ฟุ้งเฟ้อ แม้กระทั่งสื่อในสังคมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบต่อการที่จะกระตุ้นความคิด ความรู้สึกของคนก็มีอิทธิพลที่จะกระตุ้นให้คนหรือสตรีเหล่านั้น ไปสู่ความเสื่อมได้เช่นกัน หากสื่อมวลชนนั้นขาดความรับผิดชอบและจรรยาบรรณที่ดี ทั้งนี้เพราะโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ อยู่ภายใต้สื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนเป็นตัวทำหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสาร ข้อคิดเห็น และทัศนคติต่าง ๆ สู่สังคมให้ได้รับข่าวสารที่เสนอนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมวิถีชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ปัญหาในเรื่องของสาเหตุการทำแท้งนี้ที่สำคัญ ๆ มักจะเป็นสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว ปัญหาบ้านแตก ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน ไม่มีเวลาอบรมให้ความรัก ความอบอุ่นแก่บุตรหลาน ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่สถาบันครอบครัวอ่อนแอที

สุด พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิบัติตัวทางเพศที่ถูกต้อง เมื่อเยาวชนไม่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง ย่อมทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ขาดการป้องกันที่ดี เกิดความพลั้งพลาดโดยการตั้งครรรภ์ไม่พึงปรารถนาได้ง่าย และนำไปสู่การทำแท้งในที่สุด และนอกจากนั้นยังเป็นการขัดขวางต่อโอกาสในการศึกษาต่อตัวผู้ตั้งครรรภ์อีกด้วย

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวไว้ว่า “การทำแท้งเป็นปัญหาปลายสาเหตุของสังคมไทย แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าสังคมแตกต่างจากอดีตมาก ต้นเหตุมาจากการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา เช่น การคุมกำเนิด ปัญหาครอบครัว นับวันจะรุนแรงไม่แพ้ปัญหาโสเภณีเด็ก น่าจะเร่งสอนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง” (เนรัญชรา 2537 : 102)

นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พูดถึงปัญหาเดียวกันว่า “เนื่องจากสังคมมีการแบ่งเส้นระหว่างความถูกต้องกับความชั่วไม่ชัดเจน สังคมเต็มไปด้วยผลประโยชน์ มีสิ่งช่วยกิเลสมากมาย เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นเหยื่อของคนเจ้าเล่ห์ ทราบไคที่สังคมเรายังเป็นสังคมที่บริโภคนิยมแบบนี้จะเป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะลูกหลานของเรามีโอกาสพลัดปลั้งได้มาก” (เนรัญชรา 2537 : 102)

สาเหตุของการทำแท้งผิดกฎหมาย

เหตุผลที่ทำให้มีการตัดสินใจทำแท้งมีแตกต่างกันออกไปมากมาย ตามลักษณะของสังคมและยุคสมัย โดยหลักใหญ่แล้วจะเหมือน ๆ กัน ทั้งในสมัยโบราณและสมัยปัจจุบัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น (ดวงกมล พึ่งประเสริฐ 2534 : 10-11)

1. แรงกระตุ้นจากสภาพจากสภาพการดำรงชีวิต เป็นเหตุผลที่มาจากความบีบคั้นของสภาพการดำรงชีวิต คือฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวที่ยากจนและมีลูกมากพอแล้ว ไม่อาจจะเลี้ยงดูเด็กจำนวนมากกว่าที่มีอยู่แล้วได้ การคุมกำเนิดผิดพลาด ในบางกรณีอาจจะมี การตัดสินใจทำแท้ง ด้วยเหตุผลเพราะว่าการตั้งครรรภ์จะเป็นการขัดขวางอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเกิดการแตกร้างและมีปัญหาในครอบครัว บางรายจำเป็นต้องทำแท้งเพราะตั้งครรรภ์กับสามีภายหลังการหย่าร้าง

2. แรงกระตุ้นจิตวิทยา เป็นผลจากค่านิยมของสังคมในเรื่องจริยธรรมระหว่างเพศ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งสังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมทางเพศ เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบิดามารดากับบุตร (incest) หรือความสัมพันธ์ทางเพศนอกสภาพสมรส มักจบลงด้วยการทำแท้งเพื่อเป็นการปิดบังสังคม ถือกันว่าเป็นเรื่องผิดจริยธรรมระหว่างเพศ เมื่อสตรีตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิด ก็จะเกิดความกดดันทางจิตวิทยา และการทำแท้งเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่จะป้องกันมิให้สังคมได้ทราบว่าคุณได้ทำสิ่งที่สังคมถือกันว่าเป็นความผิด

3. สาเหตุอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านศีลธรรมของบุคคล ความเสื่อมของสภาพสังคม การจากครอบครัวของหนุ่มสาวชาวชนบท ซึ่งมีจำนวนมากแต่ว่างงานเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางานทำ การรับค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมตะวันตกอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันสิ่งช่วยทางกามรมณ์ต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น เช่น ภาพยนตร์ หนังสือภาพ และสิ่งลามกอื่น ๆ การขาดการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ เช่น โรงแรมม่านรูด ซึ่งมีผลให้เด็ก เยาวชนมีการแสดงออกทางเพศ การผิศจารีตประเพณีโดยจะยอมรับพฤติกรรมทางเพศโดยเปิดเผยมากขึ้น เป็นผลให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรจนเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาขึ้น จึงต้องมีการทำแท้งผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความอาย และรักษาสถานภาพทางสังคมของตนไว้

จากสถิติที่ได้มาจากหนังสือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่สตรีทำแท้ง โดยแบ่งเป็นแต่ละสาเหตุว่าสตรีไปทำแท้งเนื่องจากสาเหตุใด ร้อยละเท่าใด สรุปได้ว่าสาเหตุจากเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้สตรีนิยมไปทำแท้งมากที่สุดคือมีถึงร้อยละ 40.9 สาเหตุรองลงมาก็คือการตั้งครรภ์ก่อนการสมรส คือร้อยละ 26.3 ดังปรากฏได้ตามตารางต่อไปนี้

สาเหตุที่สตรีทำแท้ง	ร้อยละ
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี	40.9
ตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน	26.3
สามีไม่รับผิดชอบ	16.4
มีสาเหตุที่เชื่อว่าเด็กเกิดมาจะพิการ	10.0
กลัวการมีบุตร	3.7
ขัดกับอาชีพที่ทำอยู่	2.7

- ข้อมูลจากหนังสือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย

จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าว จะพบว่าไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงสาเหตุที่มาจากสื่อมวลชน ทั้ง ๆ ที่ในบางครั้งสื่อมวลชนมีส่วนทางอ้อมที่ก่อให้เกิดการทำแท้ง เพราะในปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทมากในการถ่ายทอดความคิด การกระทำหรือการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนของประเทศ ตัวอย่างเช่น สิ่งพิมพ์ลามก ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นและหาซื้อได้ทั่วไป การที่เยาวชนสามารถซื้อมาดู และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตามที่ได้เห็นหรืออ่านในสิ่งพิมพ์เหล่านั้น โดยที่ไม่มีความรู้ทางการป้องกันดีพอ อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะตั้งครรภ์ในขณะที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ หรือตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้สมรสก็ตาม และสุดท้ายก็ต้องแก้ไขปัญหาก็หลายเหตุ ก็ือการทำแท้งเถื่อน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการทำแท้งยังเป็นปัญหาที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็ตาม ในสายตาของประชาชนในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และโดยค่านิยมกลางไม่ว่าจะเป็นทางสังคม หรือทางศาสนาอาจถือว่าการกระทำที่โหดร้าย ขัดต่อศีลธรรมอย่างร้ายแรง และไร้มนุษยธรรม แต่ในสายตาของประชาชนในบางสังคมอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่อย่างใด แต่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและกลับเป็นผลดีในการควบคุมปริมาณการเพิ่มของประชากรอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น

แต่ในความรู้สึกของประชาชนคนไทยทั่ว ๆ ไปที่เห็นว่าการทำแท้งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณต่อคนในสังคม และขัดต่อศีลธรรมอันดี จึงมีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเอาโทษต่อการทำแท้ง ตามที่สัก กอแสง ได้อ้างไว้ในหนังสือประมวลกฎหมาย

อาญาที่ระบุว่ากฎหมายคงอนุญาตให้ทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นจริง ๆ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 บัญญัติให้ทำแท้งได้โดยผู้กระทำไม่มีความผิด เฉพาะเมื่อเป็นการกระทำของนายแพทย์และ (อ้างในสัก กอแสง 2515 : 162)

1. จำเป็นต้องทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นหรือผู้ตั้งครรภ์
2. หญิงมีครรภ์เนื่องจากการทำความผิดอาญา ตามบัญญัติไว้ในมาตรา 276 (ข่มขืน กระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน) มาตรา 277 (กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) มาตรา 382 (เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป เพื่อการอนาจารโดยใช้อุบาย) (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2537 : 71-76)

หลายฝ่ายเห็นว่าควรได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการทำแท้งให้กว้างขวางขึ้น การให้เหตุผลว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เหตุผลในการทำแท้งควรจะได้รับการพิจารณาอื่นประกอบด้วย (สภาวิจัยแห่งชาติ 2512 : 9) นอกจากนั้น ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นสิทธิของผู้ตั้งครรภ์ไม่เพียงปรารถนาให้ทารกได้อยู่อาศัยในครรภ์ของตนต่อไป ในสิทธิมนุษยชนสามารถกำจัดทารกในครรภ์ได้โดยให้แพทย์เป็นผู้กระทำ มิใช่หมอเถื่อนอย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของหญิงมีครรภ์ (อุคมศิลป์ ศรีแสงนาม 2524 : 36) อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐที่ต้องเสียไปในการรักษาผู้ป่วยลักลอบทำแท้ง และมีอาการแทรกซ้อน จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งก็คือจะเป็นการช่วยลดอัตราเพิ่มประชากรอีกด้วย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 2523 : 2)

ในขณะที่เดียวกันมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้ง และการขยายขอบเขตกฎหมายทำแท้ง โดยให้เหตุผลว่าการทำแท้งเป็นการฆาตกรรม เพราะเมื่อตัวอ่อนปฏิสนธิในครรภ์มารดา ชีวิตย่อมถือกำเนิดขึ้นแล้ว ดังนั้นหญิงมีครรภ์ที่ทำแท้งและแพทย์ที่รับทำแท้งจึงถือเป็นฆาตกร เป็นบาปและผิดศีลธรรม หากยอมให้มีการแก้ไขกฎหมายทำแท้งให้มีขอบเขตกว้างขวางกว่าเดิม แล้วจะมีผลให้ศีลธรรมจรรยาของประชาชนเสื่อมลง (นสพ.เดลินิวส์ 2531 : 20) นอกจากนี้ การยอมรับทางกฎหมายให้มีการทำแท้งได้กว้างขวางขึ้นนั้นไม่ได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรตลอดน โคน เพราะเป็นเพียงปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น และยังสามารถจะว่าการแก้ปัญหาคควรจะไปที่ต้นเหตุ เริ่มตั้งแต่การอบรมสั่งสอนในครอบครัวและสถาบัน

การศึกษา ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและช่วยุกามรณณ์ สื่อมวลชนที่เสนอสิ่ง
ตามกอนาจารต่าง ๆ พร้อมกับการให้ความรู้ การศึกษาทางด้านเพศศึกษาอย่างสมบูรณ์

จากนันทรรศนะดังกล่าวจึงนับได้ว่าการลักลอบทำแท้งเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นที่น่า
น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่มีปัญหาหรือผู้ป่วย อาทิเช่น
แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย เป็นต้น และโดยเหตุที่ผู้วิจัยศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการ
สื่อสาร จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ศึกษาว่าในตัวของผู้สื่อมวลชนเองนั้นมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อ
การกระตุ้นและเป็นต้นเหตุของการทำแท้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตก
หลาย ๆ อย่างได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางผ่านทางระบบสื่อสารนั่นเอง ทำให้
เยาวชนไทยได้เห็นและได้รับรู้ เกิดการเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร แม้กระทั่งตัวสื่อมวล
ชนในสังคมเราเองก็เช่นกัน ในบางครั้งก็ขาดจรรยาบรรณในอาชีพของตนเอง นำเสนอสิ่ง
ตามกอนาจาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือโป๊ การ์ตูนเอ็กซ์ หรือวิดีโอเอ็กซ์ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย จึง
อาจกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนที่ขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ บางครั้งก็เป็นอิทธิพลที่ทำให้เกิดการ
ประพฤติดังเพศที่ผิด ๆ และก่อให้เกิดการตั้งครรภไม่พึงปรารถนา อันเป็นที่มาของปัญหา
การทำแท้งได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรารถนาจะศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ
แพทย์ และนักกฎหมายที่มีต่อการทำแท้ง และคิดว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้
เห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาค่าแท้งที่ผิดกฎหมาย โดยการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม
กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ
ของสตรีผู้ประสบปัญหาต้องไปลักลอบทำแท้งดังกล่าวข้างต้น และยังอาจจะทำให้คนเกิด
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำแท้ง มีการรู้จักป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ช่วยให้ทั้งภาครัฐ
และตัวสตรีเองสูญเสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมนุษย์น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของแพทย์ และนักกฎหมายต่อการทำแท้ง
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของแพทย์ และนักกฎหมายต่อกฎหมายทำแท้ง
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของแพทย์ และนักกฎหมายต่อเงื่อนไขและการเพิ่มขอบเขตการ

ทำแท้ง

สมมติฐานในการวิจัย

1. แพทย์ และนักกฎหมายมีทัศนคติต่อการทำแท้งแตกต่างกัน
2. แพทย์ และนักกฎหมายมีทัศนคติต่อกฎหมายทำแท้งแตกต่างกัน
3. แพทย์ และนักกฎหมายมีทัศนคติต่อเงื่อนไขและการเพิ่มขอบเขตการทำแท้งแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้สามารถรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการทำแท้ง มีความรู้ ทัศนคติต่อปัญหาการทำแท้งที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง รัดกุม และเกิดการสูญเสียน้อยลง
2. ทำให้เกิดความตระหนักถึงอิทธิพลและผลของสื่อประเภทลามกอนาจารที่มีลักษณะขั้วกามรมณ์ ซึ่งทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิด ๆ นำไปสู่การทำแท้ง อันเป็นผลเสียต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ช่วยให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการลักลอบทำแท้งเดือนได้
4. สามารถนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทำแท้ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นจริง เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของแพทย์ และนักกฎหมาย ซึ่งหมายถึงสูตินรีแพทย์ และทนายความในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นการศึกษาทัศนคติต่อเรื่องการทำแท้งใน 3 ลักษณะ คือ ศึกษาทัศนคติต่อการทำแท้ง ทัศนคติต่อกฎหมายทำแท้ง และศึกษาทัศนคติต่อเงื่อนไขและการเพิ่มขอบเขตการทำแท้ง โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 270 คน แบ่งเป็นแพทย์ 120 คน และทนายความ 150 คน

คำจำกัดความของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดคำจำกัดความไว้ดังนี้

ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความคิดเห็น หรือแนวโน้มที่จะแสดงในทางบวกหรือทางลบต่อเรื่องการทำแท้ง ต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้ง และต่อเงื่อนไขและการเพิ่มขอบเขตการทำแท้ง

การทำแท้ง (induced abortion) หมายถึง การทำให้คลอดก่อนกำหนด หรือการทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (termination of pregnancy) หรือการกระทำใด ๆ ก็ตามเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง ไม่ว่าจะกระทำเพราะไม่ต้องการบุตร หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่จำเป็นการทำแท้งโดยบุคคลใดก็ตาม

กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง หมายถึง ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา 301 - 305 ที่ว่าด้วยการทำแท้ง ซึ่งถือว่าการทำแท้งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยบัญญัติความผิดฐานทำแท้งไว้ในลักษณะที่ 10 หมวดที่ 3 ตั้งแต่มาตรา 301 - 305 ยกเว้นเพียง 2 กรณีเท่านั้น คือ จำเป็นต้องทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทำผิดทางอาญา

เงื่อนไขการทำแท้ง หมายถึง เหตุผลหรือปัจจัยที่อนุญาตให้สตรีทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เช่น อนุญาตให้ทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าสตรีตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา หรืออนุญาตให้ทำแท้งได้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพหรือชีวิตของสตรีนั้น เป็นต้น

การเพิ่มขอบเขตการทำแท้ง หมายถึง การเพิ่มเงื่อนไขการทำแท้งให้มากขึ้น ให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ทั้งนี้เป็นการเพิ่มเงื่อนไขของการทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

แพทย์ ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สูตินรีแพทย์ทั้งสังกัดในโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน เพราะสูตินรีแพทย์จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำแท้งแก่คนทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ศึกษาด้านนี้มาโดยตรง จึงเป็น key informance ในเรื่องการทำแท้งต่อบุคคลทั่ว ๆ ไปได้

นักกฎหมาย หมายถึง ทนายความของสำนักทนายความในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและได้ออกใบอนุญาตเป็นทนายให้